

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

## RBF – ไม่ได้ห่อมา ก็รอเวลาได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาจั่วหัว...** ไม่ต้องสงสัยนะครับว่า จั่วมาแบบนี้ จะหมายถึงอะไร จริงๆ ก็กล่าวไปแยะ

ในเรื่องของการดูหุ้นเชิงกำไรระยะสั้น ไม่ว่าจะเล่นในวัน หรือ จะซื้อข้ามวัน หรือ ซื้อเย็นหวังขายในช่วงเช้า... หลักรๆ แล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง ก็คือการ “ดูหน้างาน”... เพราะอาการหุ้น แต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ถ้าหากจะถือยาวๆ ถือลงทุนหุ้นตัวไหนๆ ก็ตาม อาจจะไม่ต้องดูหน้างานมากก็ได้ เรียกว่า ราคาที่พอใจ ก็ค่อยๆ เก็บสะสม หรือจะเอาที่เดียวแล้วเข้าดูชีพเลย ก็ว่ากันไป... อย่างหุ้น RBF วันนั้นนั้น อาการจะออกในช่วงครึ่งแรกของวันวาน แต่ก็ยังไม่ชัดๆ เท่าไหร่ แล้วพอครึ่งหลัง ก็เริ่มมีอาการว่า น่าหอกกลับบ้าน ข้ามวัน ไปลุ้นซักไม้หนึ่งก่อน แล้ววันนี้ ก็ค่อยมาว่ากันที่หน้างานอีกที ถ้าแนวมาดี หรือ ทำทางเอาจริง จะไล่ตามน้ำ ก็เรียกว่า อยู่ในวิสัยของการเก็งกำไร...เรื่องของการตั้งทำตังลำนั้น อาจจะไม่ใช้แค่ทางเทคนิคอย่างเดียวนะ ถ้าเกิดใครนั่งเฝ้าหน้าจอ แล้วมองไปเห็นการตั้ง Bid-Offer ด้วยแล้วนั้น ถือว่าเข้าข่ายที่ต้องจับตามองด้วยนะ จะอย่างไร วันนี้อยู่ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับ... หากเห็น Offer ที่ในโบรานเขาบอกว่า น่ากลัว ของวางขายแยะ จะหมดเมื่อไหร่ และ Bid เนี่ย บางเป็นกระดาชเลยเชียว ใครละ จะกล้า... จริงอยู่ครับ ถ้าราคาขึ้นมาสูงแล้ว ก็อาจจะไม่ใช่จุดที่นำลงทุนถือยาวนัก แต่ถ้าเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้น หรือยิ่งแบบ เล่นตีหัวเข้าบ้านด้วยแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องชอบของขาซึ่งเก็งกำไรกันเลยทีเดียว เพราะยังงี้ ก็หนีได้ก่อนคนตั้งราคา Offer แน่แน่นอนละ ลองดูแล้วกันนะ ถ้า Offer มากกว่า Bid ประมาณเท่าตัว ยิ่งถ้าทุกช่วงราคาให้เห็น คล้ายๆ กันนะ น่าจับตา

**ดูตามเกม...** ถ้าเล่นแบบหนึ่งๆ ในวันวาน แล้วพอราคาปิด เล่นทำแบบวันวานนั้น วันนี

ถ้าจะเปิดกระโดด แล้ววิ่งขึ้นต่อเลยนั้น ก็ไม่แปลกใจ... สิ่งสำคัญ จะกล้าไล่ตามกันหรือเปล่า มากกว่าแหละ

**แนวรับ** : ... 6.90-6.60 และ **ไม่ควรต่ำกว่า 6.40** ด้วย

**เป้าหมาย** : ... ยืน 7.00 ได้ เป้าหมายรอบสั้นคือ 8.5-8.6

Price Chart...(RBF)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น RBF...** ถ้าจะยืนยันจริงๆ ว่ารูปแบบที่เป็นแนวโน้มเชิงบวก จะต้องยืน 7.00 ได้มันคง หรือ แนวด้านที่ระดับพื้นที่ 7.00-7.10 นั้น หากสามารถผ่านไปได้ นั่นแหละครับ โอกาสของการขึ้นต่อเนื่อง หรือ Sideways Up จะมีความเป็นไปได้สูง อย่าลืมนะว่า Sideways Up อาจจะไม่จำเป็นต้องบวกทุกวันก็ได้เน้อ... แต่หลักๆ คือ เล่นทางขึ้น... แล้วเป้าหมายระยะสั้นนั้น อาจจะมีอยู่ทีระดับ 8.50-8.60... หรือ ถ้าจะเอายาวกว่า นั้นอีกหน่อย เรียกว่าเล่นรอบเก็งกำไร ก็ดู 10.5-10.6 แต่ภาพนี้ หากจะยังไม่ผ่านไปยังเหนือ 7.00 ได้เน้อ แต่ ถ้าไม่ต่ำกว่า 6.40 เสียก่อน ก็ยังไม่เสียหายหรอกนะ แปลว่า จะซื้อก่อนยืน 7.0 หรือ จะรอไล่ตามน้ำ ก็ได้